

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว ๑๕๕



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๑๕ มกราคม ๒๕๕๙

เรื่อง การบูรณาการแผนงานโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานกำจัดผักตบชวาและวัชพืช จำนวน ๑ แผ่น

ด้วยนายกรัฐมนตรีได้ดำริให้มีการแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำให้แล้วเสร็จภายใน ๓ เดือน (มกราคม – มีนาคม ๒๕๕๙) โดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาจัดทำแผนงานโครงการบูรณาการหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องที่มีเครื่องมือเครื่องจักรกลในการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช รวมทั้งภาคประชาชน ร่วมกันดำเนินการและบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยเร็ว ทั้งนี้ ในการประชุมเพื่อบูรณาการแผนงาน/โครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๙ โดยมีรองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายชยพล ธิติศักดิ์) เป็นประธาน ได้กำหนดพื้นที่ดำเนินการ ได้แก่ ๑) แม่น้ำสายหลักหรือสายรองที่มีขนาดใหญ่ ให้กรมโยธาธิการและผังเมือง และกรมเจ้าท่า เป็นหน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการ ๒) ห้วย หนอง คลอง บึง ลำน้ำประโดง หรือแหล่งน้ำสาธารณะอื่นๆ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบดำเนินการ และ ๓) แหล่งน้ำในเขตชลประทาน ให้กรมชลประทานรับผิดชอบดำเนินการ โดยมีหน่วยงานทหารในพื้นที่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นหน่วยงานสนับสนุน

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พิจารณาแล้วเห็นว่า การดำเนินการแก้ไขปัญหาผักตบชวา และวัชพืชในแหล่งน้ำดังกล่าว มีความสำคัญและจำเป็นต้องบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานราชการและภาคเอกชน จึงขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ พิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑. จัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในเขตความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเป็นผู้รวบรวมและรายงานผลการดำเนินการให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ โดยเริ่มรายงานตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ทั้งนี้ เพื่อความรวดเร็วในการรายงานผล ขอให้จัดส่งแบบรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานกำจัดผักตบชวาและวัชพืช ทาง Email : wanataph@dla.go.th อีกทางหนึ่งด้วย

๒. เร่งรัดดำเนินการกำจัดผักตบชวาให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และให้ประสานขอความร่วมมือจาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียงที่มีศักยภาพ รวมทั้งขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมชลประทาน กรมเจ้าท่า กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือ หน่วยทหารในพื้นที่ เป็นต้น เพื่อดำเนินการกำจัดให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด

๓. กรณีแหล่งน้ำเอกชน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมมือกับฝ่ายปกครอง เพื่อขอความร่วมมือเจ้าของพื้นที่ในการกำจัดและสร้างแนวป้องกันผักตบชวาและวัชพืช ไม่ให้แพร่กระจายสู่แหล่งน้ำสาธารณะ

/๔ ขอให้องค์กร...

๔. ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีเครื่องมือ เครื่องจักรกล ให้ความร่วมมือและสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช รวมทั้งจัดหาสถานที่ทิ้งผักตบชวาและวัชพืช ในสถานที่เหมาะสม หรือ การส่งเสริมการนำผักตบชวาไปใช้ประโยชน์ เป็นต้น

ทั้งนี้ หากในพื้นที่จังหวัดใดไม่มีปัญหาเกี่ยวกับผักตบชวาและวัชพืชดังกล่าว ขอให้รายงานผลให้ทราบด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายจรินทร์ จักกะพาก)
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการมีส่วนร่วม
ส่วนส่งเสริมการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วม
โทร.๐-๒๒๕๑-๕๐๐๐ ต่อ ๕๑๒๓

